

ศัลยกรรมจมูกแบบเกาหลีดีกว่าอย่างไร?



ปัจจุบันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เรื่องความสวยความงามรวมถึงการศัลยกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้นทุกวัน และด้วยกระแสเคป๊อปที่ใครๆ ก็อยากสวย หล่อแบบดารา นักร้องเกาหลีทั้งนั้น เรื่องการทำศัลยกรรมแบบเกาหลีจึงนิยมกันมาก โดยเฉพาะศัลยกรรมจมูก บางคนถึงขั้นลงทุนบินไปทำถึงแดนกิมจิเลยก็เคย ซึ่งในบ้านเราเองก็มีการทำจมูกแบบเกาหลีบ้างแล้ว แต่ยังมีปัญหาตรงที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะของหมอที่ยังคงมีจำกัด และจะทราบได้อย่างไรว่าการทำจมูกแบบเกาหลีนั้น มีรูปแบบหรือความแตกต่างและเทคนิคเฉพาะอย่างไร จึงจะได้ชื่อว่าเป็นศัลยกรรมจมูกแบบเกาหลีของแท้ ซึ่งโดยทั่วไปการเสริมจมูกมี 2 วิธีคือ การเสริมแบบ Close technique (การเสริมจมูกโดยมีแผลผ่าตัดในรูจมูก) และแบบ Open technique (การเสริมจมูกโดยมีแผลผ่าตัดทั้งภายในและภายนอกจมูก) ซึ่งการศัลยกรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Closed technique คือการเสริมจมูก โดยการใส่ซิลิโคนที่ปรับรูปทรงแล้วใส่เข้าไปทางรูจมูก ซึ่งจะเสริมซิลิโคนตั้งแต่สันจมูกจนถึงปลายจมูก ทำให้คนไข้บางคนอาจพบปัญหาเรื่องปลายจมูกบางจากซิลิโคนได้ และอาจบางถึงขั้นซิลิโคนทะลุออกมา แพทย์หลายคนจึงไม่นิยมเสริมปลายจมูกให้ยาวเกินไป ส่วนอีกแบบคือการผ่าตัด Open technique ซึ่งเหมาะสำหรับคนไข้ที่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนปลายจมูก และตัดแต่งกระดูกอ่อนที่ปลายจมูก ให้ตั้งขึ้น แต่ปัญหาที่พบคือทำให้มีแผลด้านนอก บริเวณฐานจมูกและอาจเกิดแผลเป็นได้

สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกแบบเกาหลี จึงนำเอาข้อดีของการเสริมจมูกของทั้ง 2 วิธีดังกล่าวมาประยุกต์รวมกันเป็นการเสริมจมูกด้วยเทคนิคพิเศษ ด้วยวิธี Open rhinoplasty หรือที่นิยมเรียกกันว่า เสริมจมูกแบบเปิด เป็นการเปิดแผลจากฐานจมูกและนำกระดูกอ่อนหลังใบหูมาใช้เสริมที่ปลายจมูก มีข้อดีที่ทำให้สามารถปรับแต่งทรงจมูกได้ตามความต้องการ แก้ปัญหาจมูกคด สัน หรือยาวเกินไปได้ รวมถึงป้องกันการทะลุ และติดเชื้อ จึงทำให้ได้ทรงจมูกเป็นธรรมชาติแบบสาวเกาหลี ซึ่งการศัลยกรรมแบบนี้ คนไข้ไม่ต้องกังวลเรื่องแผลเป็นหลังการผ่าตัด และมั่นใจได้ว่าจะได้ทรงจมูกที่สวยงามเหมือนดารานักร้องเกาหลี นอกจากนี้ยังแก้ปัญหาฐานจมูกที่คดโค้ง หรือเป็นฮัมพ์ (hump) ได้ จึงถือได้ว่าการเสริมจมูกแบบนี้ สามารถแก้ไขทุกปัญหาจมูก เพื่อให้ได้จมูกที่สวยงามที่สุดตามต้องการ โดยการศัลยกรรมจมูกแบบเกาหลีที่นิยมของ กังนัม คลินิก มี 2 แบบ

1. แบบ Tip Toc Nose เป็นการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนและตกแต่งปีกจมูกให้ได้รูปทรงสวยงาม เหมาะกับบุคคลที่มีปัญหาปีกจมูกกว้าง ใหญ่ ปลายจมูกโต หรือจมูกทรงชมพูเพื่อให้เล็กและแคบลง ทำให้จมูกดูโดดเด่นรับกับใบหน้าแลดูสวยอย่างเป็นธรรมชาติ
2. แบบ Barbie Line ทรงจมูกที่ให้ความรู้สึกน่ารัก และเซ็กซี่ในเวลาเดียวกัน ทรงจมูก Barbie Line เป็นทรงที่ได้

ได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทางการแพทย์เลือกใช้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่มีปัญหาเรื่องรูปทรงจมูกที่มีลักษณะแบน หรือองุ่น โดยจะใช้วัสดุซิลิโคนเสริม ให้สันจมูกโด่งรับกับใบหน้า สำหรับจุดเด่น คือการใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูมาเสริมรองตำแหน่งปลายจมูก เพื่อให้จมูกเข้ารูปเรียวยาว สวย สะดุดตา

ปัจจุบันการศัลยกรรมจมูกเป็นหนึ่งในศัลยกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะจมูกเป็นอวัยวะที่อยู่ตรงกลางของใบหน้า จึงมีความโดดเด่นกว่าส่วนอื่น จมูกที่สวยงามจึงทำให้ใบหน้าดูสมส่วนและสมดุล ช่วยเสริมบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ และสร้างความประทับใจแรกพบ รวมถึงอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยทีเดียว

สนับสนุนบทความโดย นพ. คิม แด ซอง (kim dae seung)

แพทย์ที่ปรึกษา ด้านศัลยกรรมจมูกและตกแต่งใบหน้า

กังนัม คลินิก ศูนย์บริการความงามมาตรฐานเกาหลี โทร. 090 665 3616, 098 269 7450

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gangnamclinicthailand.com, IG:gangnamclinic, FB:gangnamclinic

สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 098 268 0518